

**CHƯƠNG TRÌNH  
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ  
Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 10/10/2021 của Ban Chấp hành  
Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2021 - 2025**

-----

Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 10/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, về phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025;

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 10/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, về phát triển lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể như sau:

**I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 10/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025, sát với tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

Tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị đối với công tác phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững; thực hiện đồng bộ từ khâu trồng rừng, quản lý, bảo vệ, phát triển đến khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên rừng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí chiến lược trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; xã hội hoá nghề rừng, thu hút các nguồn lực đầu tư, các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư bảo vệ và phát triển rừng.

Tái cơ cấu sản xuất lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị rừng kinh tế, nâng dần tỷ trọng giá trị dịch vụ môi trường rừng, nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm lâm sản.

**2. Yêu cầu**

Bám sát các mục tiêu, định hướng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 10/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025, chủ động, sáng tạo, đổi mới, gắn trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu trong tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao nhất. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, bổ sung, cập nhật những chủ trương, nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.

## **II - MỤC TIÊU**

### **1. Mục tiêu chung**

Nâng cao hơn nữa, nhận thức vai trò trách nhiệm và sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, nhân dân về phát triển lâm nghiệp bền vững nói chung, bảo vệ rừng tự nhiên, phát triển rừng nói riêng.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế, giá trị gia tăng công tác phát triển rừng, nâng cao năng suất, chất lượng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích đất lâm nghiệp, quản lý chặt chẽ phát huy hợp lý, dự án diện tích rừng tự nhiên gắn với quản lý phát triển lâm nghiệp bền vững; nâng cao trong công tác trồng rừng, bảo vệ rừng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, về phát triển lâm nghiệp bền vững.

### **2. Mục tiêu cụ thể**

Quy hoạch, bảo vệ phòng hộ diện tích rừng tự nhiên, đặc dụng đa dạng sinh học, bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Duy trì và ổn định độ che phủ của rừng đến năm 2025 đạt 71% theo mục tiêu Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Phấn đấu đến năm 2025, trồng rừng 200 ha, trong đó: Trồng rừng sau khai thác 150 ha, trồng mới là 50 ha. Khoán bảo vệ phát triển rừng diện tích đã có 3.529,37 ha, trồng cây phân tán 591.550 cây (*508.550 cây cây phân tán*) theo Đề án một tỷ cây xanh của tỉnh, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 150 ha.

Nâng cao chất lượng rừng sản xuất đa mục tiêu các loại rừng trồng có giá trị kinh tế cao. Phấn đấu năng xuất rừng trồng bình quân đạt 80m<sup>3</sup>/ha chu kỳ 07 năm trở lên.

Duy trì phát triển rừng 415,4 ha cây dược liệu, cây lâm sản ngoài gỗ phát triển 315ha (*chè*) gắn với phát triển du lịch sinh thái, tái sinh tự nhiên và phòng hộ đa dạng các sản phẩm, sản lượng, khuyến khích người lao động chủ động phát triển lâm nghiệp.

## **III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP**

### **1. Nâng cao nhận thức về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững**

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt, trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển, tập trung nguồn lực, đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác rừng, sản xuất trên đất lâm nghiệp. Đề cao vai trò giám sát và tham gia tích cực của người dân, người có uy tín, trưởng thôn trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ rừng. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền địa phương, chủ rừng, lực lượng kiểm lâm và cộng đồng dân cư để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

## **2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao giá trị kinh tế rừng, tạo sinh kế bền vững cho người dân**

Lãnh đạo triển khai các chính sách về phát triển lâm nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025 có hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lâm nghiệp, chú trọng xây dựng, thực hiện có hiệu quả các phương án, dự án, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, kế hoạch nhà nước giao hàng năm về các chỉ tiêu bảo vệ rừng, trồng rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng, khai thác chế biến lâm sản và các chỉ tiêu quản lý bảo vệ rừng. Tổ chức rà soát quy hoạch 3 loại rừng hợp với điều kiện phát triển của thành phố.

Nâng cao trách nhiệm của lực lượng chức năng, nòng cốt là Kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách trong thực thi nhiệm vụ đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả các quy định của pháp luật về lâm nghiệp. Gắn trách nhiệm cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; chịu trách nhiệm theo quy định nếu để xảy ra vi phạm hoặc không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Chú trọng dạy nghề, khuyến lâm cho chủ rừng để nâng cao trình độ kiến thức trong sản xuất nghề rừng, đặc biệt cách tiếp cận thị trường, biết hạch toán kinh doanh, kinh tế lâm nghiệp.

## **3. Vận dụng linh hoạt cơ chế chính sách của nhà nước để triển khai hiệu quả chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững**

Lãnh đạo triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển lâm nghiệp, bảo vệ rừng đảm bảo, đúng đối tượng các chính sách giao khoán bảo vệ rừng. Công khai và minh bạch, đơn giản các thủ tục hành chính nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ, phát triển rừng; chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

Huy động và lồng ghép các nguồn vốn thuộc chương trình, kế hoạch, dự án của Trung ương, của tỉnh, nguồn vốn của địa phương theo hướng giảm dần đầu tư nhà nước, tăng cường các nguồn vốn xã hội hóa lâm nghiệp.

## **4. Ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, bảo vệ phát triển rừng và nâng cao giá trị kinh tế lâm nghiệp**

Lãnh đạo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, bảo vệ rừng, đầu tư sử dụng phần mềm theo dõi ứng dụng phần mềm Smart và thiết bị như Flycam... tích hợp các ứng dụng đi kèm, trong công tác

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển lâm nghiệp trồng rừng.

Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống khuyến nông, mở rộng các hình thức đào tạo nghề gắn với chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới; đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất, khai thác và chế biến lâm sản cho doanh nghiệp chế biến và người dân.

#### **IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1.** Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở có trách nhiệm quán triệt và triển khai Chương trình hành động đảm bảo thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

**2.** Ủy ban nhân dân thành phố cụ thể hoá chương trình để tổ chức thực hiện có hiệu quả; định kỳ sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

**4.** Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân; phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

**5.** Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng kế hoạch hướng dẫn việc tổ chức quán triệt Chương trình. Chỉ đạo tuyên truyền xây dựng chuyên mục phổ biến, tuyên truyền giáo dục, vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chương trình này.

**6.** Văn phòng Thành ủy chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, các cơ quan có liên quan, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Chương trình này được phổ biến đến chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn thành phố tổ chức thực hiện.

#### Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
- Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Đoàn công tác 575 phụ trách TP,
- Các đồng chí Thành ủy viên,
- Các Ban xây dựng Đảng Thành ủy,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy,
- Lưu Văn thư Thành ủy.

**T/M BAN CHẤP HÀNH  
BÍ THƯ**

**Hầu Minh Lợi**